

Số : 555 /TB-UBND

Quảng Lăng, ngày 06 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc phòng chống thiên tai

Thực hiện công văn số: 832/UBND-NN&PTNT ngày 05 tháng 09 năm 2024 của ủy ban nhân dân huyện Ân Thi về việc ứng phó bão số 03 và mưa lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Hồi 4 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 620km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.. Đề ứng phó với bão số 3 và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chủ động phòng, chống ngập úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Để làm tốt công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và chủ động phòng chống mưa bão. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Quảng Lăng yêu cầu cấp ủy các thôn thực hiện một số nội dung sau:

Đối với cấp ủy các thôn chỉ đạo điều tiết nước hợp lý để lúa sinh trưởng, phát triển được thuận lợi, tổ chức khoanh vùng, hoành triệt cánh cao, tập trung tháo rút toàn bộ nước đê m khu vực cánh trũng. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống úng nội đồng đối với những diện tích lúa bị ngập úng do mưa bão gây ra. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống úng đã xây dựng, nhất là công tác bơm gạn nước đê m trước khi có mưa bão lớn đổ bộ vào địa bàn xã. Các thôn tổ chức giải tỏa vật cản như đống đá, sen, bèo khơi thông dòng chảy trên các trục sông, kênh mương, cửa cống nội đồng.

Đối với nhân dân chủ động kiểm tra các công trình như nhà cửa công trình trường trại chăn nuôi có biện pháp chằng chống kịp thời, đối với các loại cây ăn quả, cây rau màu các loại đến kỳ thu hoạch chủ động thu hoạch để phòng tránh dập nát và hư hại, và phát quang những cành cây sâu mục, um tùm xòa xuống đường lưới điện cũng như gần các công trình nhà ở, trường trại để tránh gió gãy gây nguy hiểm.

Đối với khu công nghiệp số 05 và cụm công nghiệp Quảng Lăng- Đặng Lễ các công trình có liên quan đến công trình thủy lợi trên địa bàn chủ động có phương án và đảm bảo khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công xây dựng và các công trình có liên quan.

Đài truyền thanh xã thường xuyên theo dõi, đưa tin, tuyên truyền về tình hình diễn biến mưa bão phục vụ công tác phòng, chống thiên tai để nhân dân chủ động phòng chống bão, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Trên đây là thông báo của ủy ban nhân dân xã Quảng Lăng về việc chỉ đạo phòng chống thiên tai. Yêu cầu cấp ủy các thôn tập trung đôn đốc tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện tốt nội dung thông báo trên./.

Nơi nhận:

- Đài TT xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lưu Quang Ngôn